

อิงกูชวนสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารกับชาวต่างชาติ



ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านธุรกิจและชีวิตประจำวันมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น บริษัท อิงกู (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญชวนท่านเรียนสนทนาภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ผ่านออนไลน์ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในด้านธุรกิจและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ทุกวัน สะดวกทุกที่ทุกเวลา โดยนำเสนอโปรแกรมพิเศษ และให้ลองเรียนฟรี 2 ครั้ง สามารถสมัครสมาชิกและทดลองเรียนฟรีได้ทันที แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

บริษัท อิงกู (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่โด่งดังในญี่ปุ่น จากการเปิดตัวเมื่อต้นปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เรามีนักเรียนมากกว่า 30,000 คน และกำลังขยายไปยังทวีปอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันได้มาขยายตลาดในประเทศไทย โดยได้นำเทคนิคการเรียนการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ผ่านออนไลน์มาช่วยพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยครูชาวต่างชาติมากกว่า 4,000 คนที่มีประสบการณ์และผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด

โดยการเรียนการสอนของอิงกู ผู้เรียนสามารถเลือกครูผู้สอน กำหนดเวลาเรียน และหัวข้อที่สนใจได้เองตามความต้องการ เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวผ่าน Skype เรียนครั้งละ 25 นาที ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาไปเข้าคลาสเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง สะดวก เป็นส่วนตัว ได้ผลจริง ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและเรียนสนุก ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสนทนา พร้อมทั้งหลักสูตรมากมายให้เลือกสรร เอกสารประกอบการเรียนที่ช่วยให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากชาวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น

คอร์สเรียนของอิงกูนั้น เป็นคอร์สเรียนแบบรายเดือน เรียนได้ทุกวันตามเวลาที่สะดวก เรียนครั้งละ 25 นาที แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

- Engoo 1 เป็นคอร์สเรียนแบบ 1 ครั้งต่อวัน
- Engoo 2 เป็นคอร์สเรียนแบบ 2 ครั้งต่อวัน
- Engoo 3 เป็นคอร์สเรียนแบบ 3 ครั้งต่อวัน

นอกจากนี้ อิงกูยังได้นำแคมเปญสุดพิเศษ คุ่ม 2 ต่อ มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% ราคาเริ่มต้นเพียง 48 บาทต่อครั้ง และพิเศษสุดต่อที่ 2 รับของพรีเมียมฟรี เมื่อสมัครเรียนคอร์สเรียน 1 คอร์สขึ้นไป โปรแกรมชั้นตั้งแต่วันที่ ถึง 30

เมษายน 2559

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ การเรียนสไตล์ใหม่ สะดวก สบาย ได้ผลจริง!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครได้ที่ Line@: @Engoothailand

หรือดูรายละเอียดได้ที่:

Website: www.engoo.co.th

Facebook: www.facebook.com/thaiengoo